

Trận Hải Chiến Hoàng Sa Ngày 19 tháng 1 năm 1974

Tác Giả: Theo Ý Dân

Thứ Ba, 12 Tháng 1 Năm 2010 19:51

Ngày 19-1-1974 đã xảy ra trận hải chiến giữa Hải Quân QLVNCH và Hải Quân Trung Cộng tại quần đảo Hoàng Sa.

Đây là một trận hải chiến cam go và kịch liệt của lực lượng Hải Quân QLVNCH. Trận chiến dù không đem lại sự chiến thắng như mong đợi, nhưng đã nói lên được tinh thần chiến đấu dũng cảm của các chiến sĩ Hải Quân QLVNCH trong nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của quần đảo Trung Cộng.



Theo bài tường thuật của cố đại tá Hải Quân Hà Văn Ngọc, vị chỉ huy trực tiếp của trận hải chiến thì diễn tiến của trận chiến như sau:

Vào ngày 11-1-1974, chỉ vài ngày sau khi ngoại trưởng Hoa Kỳ Kissinger rời Trung Cộng, thì đột nhiên ngoại trưởng Trung Cộng tuyên bố chủ quyền của họ trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và nhận thức chủ quyền của VNCH. Liên sau đó, ngày 16-1-1974, ngoại trưởng Văn Bội của VNCH đã hùng hồn tuyên bố chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc về VNCH.

Tiếp theo đó, nhân viên Tuần Duyệt Hải M HQ16 trong chuyến viếng thăm định kỳ và chỉ theo

Trận Hải Chiếm Hoàng Sa Ngày 19 tháng 1 năm 1974

Tác Giả: Theo Ý Dân

Thứ Ba, 12 Tháng 1 Năm 2010 19:51

phái đoàn

Công Binh của Quân Đoàn I ra thám sát đảo do đảo để kiểm tra tình hình và lập kế hoạch phi đạo ngạn đã khám phá ra sự hiện diện của các chi đội quân Trung Cộng tại đảo Quang Hòa. Sự kiểm tra này liên tiếp báo cáo về Bộ Tổng Lãnh Hải Quân Vùng I.

Vào ngày 18-1-1974, đội tá Hà Văn Ngọc được cử chỉ huy 4 chi đội quân gồm có : Khu Trại của Quân HQ 4 do trung tá Vũ Hữu San là chỉ huy trưởng, Tuấn Dũng của Quân HQ5 do trung tá Phạm Trường Quân là chỉ huy trưởng, Tuấn Dũng của Quân HQ 16 do trung tá Lê Văn Thành là chỉ huy trưởng và Hải Trung của Quân HQ 10 do thiếu tá Nguyễn Văn Thành là chỉ huy trưởng cùng một toán Hải Kích Đổ Bộ do đội úy Nguyễn Minh Cảnh chỉ huy để tái chiếm đảo Quang Hòa.

Vào khoảng cuối trưa ngày 18-1-1974, có 4 chi đội quân đổ bộ trung trong vùng lòng chảo của quần đảo Hoàng Sa. Chiều ngày hôm sau khi các chi đội quân VN vừa chuyển vào đội hình hành quân về đảo Quang Hòa thì hai Hải Trung của Trung Cộng tại Kronstad mang số 271 và 274 vừa chuyển đến hành quân để chiếm đảo. Trong khi hai chi đội quân khác như hôm mang số 389 và 396 cùng hai chi đội thuyền thủy quân trang 402 và 407 vừa nhận nhiệm vụ trinh sát báo cáo về đảo Quang Hòa. Hành động này khiến quân Trung Cộng quyết định chuyển đảo Quang Hòa nên đội tá Hà Văn Ngọc đã buột lòng phải đội chi đội thu hút. Ông chia lực lượng thành 2 phân đội: phân đội I gồm HQ4 và HQ5 là lực lượng chính vào 12 giờ đêm để bắt đầu hành quân nam của đảo Quang Hòa để cho biệt đội hải kích đổ bộ lên đảo vào 6 giờ sáng hôm sau. Phân đội II gồm HQ16 và HQ10 giữ nguyên vị trí để tiếp nhận về đảo Quang Hòa vào buổi sáng hôm sau.

Sáng sớm ngày 19-1-1974, Biệt đội hải kích tiếp nhận vào đảo bằng 2 xuồng cao su, nhúng trong nhúng giây phút đầu đã có hai chi đội sĩ phu hy sinh. Cuộc đổ bộ bắt đầu xem là thất bại. Vào 9 giờ 30 sáng, phó đội trưởng Hải Văn Khoa, Tổng Lãnh của Hải Quân Vùng I Duyên Hải ra lệnh các chi đội quân phải khai hỏa. Chi đội Kronstad 271 của Trung Cộng bắt trúng đội của HQ5 ngay tại phút đầu và bắt chìm. Chi đội Kronstad 274 của Trung Cộng thoát nạn vì chi đội quân HQ 4 báo cáo bắt trúng tại tác xạ. Sau đó, HQ 4 đã bắt thất bại khi phải bám sát chi đội quân đổ bộ trong tầm đội liên. Sau 15 phút khai chiến thì HQ16 báo cáo bắt trúng đội quân máy. Riêng Hải Trung của HQ10 thì bắt chìm. Các thủy thủ đã tìm cách đào thoát riêng thiếu tá Nguyễn Văn Thành đã bị tử nạn tại.

Kết quả của trận hải chiến, hải quân VNCH mất HQ10, 1 chi đội quân bắt thất bại, 2 chi đội quân bắt thất bại, 53 chi đội sĩ phu hy sinh, 16 bắt thất bại, 48 bắt bại. Riêng hải quân Trung Cộng có 1 chi đội quân bắt chìm, 3 chi đội quân bắt thất bại và toàn bộ cấp chỉ huy gồm 2 Đổ đổ, 4 đội tá, 4 trung tá, 2 thiếu tá và 7 sĩ quan cấp úy cùng nhiều thủy thủ bắt chết vì trúng đội diệt.

Trận Hối Chiến Hoàng Sa Ngày 19 tháng 1 năm 1974

Tài liệu: Theo Ý Dân

Tháng 12 năm 2010 19:51

Quả thật, các chiến sĩ Hối Chiến Quân QLVNCH đã rất xứng đáng là con cháu của Đất Nước Việt Nam, vì họ đã quyên tâm báo quốc quên mình giành giật máu cuội cùng ./.